

Bình Dương: Triển khai các sự kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh

Trong bối cảnh toàn cầu ngày càng phát triển về công nghệ và kinh tế, việc tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh mẽ và độc đáo trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều địa phương. Với tốc độ phát triển kinh tế đột phá, Bình Dương đang đối mặt với cơ hội và thách thức trong việc thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực, nhằm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và khuyến khích sự đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2023, trong khuôn khổ đào tạo đổi mới sáng tạo của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Chuỗi sự kiện về thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong 05 lĩnh vực trên địa bàn: Giáo dục và đào tạo; y tế - sức khỏe; thương mại, du lịch và logistics; nông nghiệp, nông thôn và làng nghề truyền thống và trong sản xuất xanh sạch.

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

Trong lĩnh vực này, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức sự kiện với chủ đề “Kết nối các nguồn lực trong định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn” nhằm thảo luận, tìm kiếm các giải pháp và đề xuất những hướng đi cụ thể trong việc nâng cao chất lượng giáo dục cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nghề nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên tại các trường đại học và cao đẳng trong khu vực. Qua đó, kết hợp giữa nguồn lực doanh nghiệp, những kiến thức chuyên sâu từ giáo viên, và tài năng của sinh viên có thể được tận dụng một

cách hiệu quả, từ đó thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo trong môi trường giáo dục đại học.



Bà Lê Thị Thanh Lâm - Phó chủ tịch Hội đồng Tư vấn - Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam, Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn Food trình bày tại diễn đàn thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo.

Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một môi trường học tập linh hoạt và tích cực, khuyến khích sinh viên không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn phát triển kỹ năng mềm và tư duy sáng tạo, từ đó hỗ trợ cho sinh viên trong việc tự tin và thành công khi bước ra khỏi trường đại học. Thông qua Diễn đàn, các đại biểu đã được cung cấp được những thông tin hữu ích, tạo được mạng lưới kết nối cũng như mở ra nhiều vấn đề khác để cùng thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo ngày càng sâu rộng trong giáo dục tỉnh nhà.

Lĩnh vực Y tế - sức khỏe

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trường Cao đẳng y tế tổ chức diễn đàn thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế - sức khỏe nhằm tạo ra một nền tảng chuyên đổi số và hỗ trợ sự phát triển của ngành y tế, từ chăm sóc bệnh nhân đến quản lý dữ liệu y tế và nghiên cứu y khoa.



Đại biểu tham dự trao đổi, thảo luận tại diễn đàn thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế - sức khỏe.

Diễn đàn tập trung vào thảo luận về việc tích hợp công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, hệ thống y tế cộng đồng và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe điều trị từ xa. Việc tăng cường khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu y tế có thể giúp cải thiện chuẩn đoán, dự đoán tỷ lệ mắc bệnh, và tối ưu hóa quy trình chăm sóc.

Ngoài ra, diễn đàn cũng góp phần thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp y tế và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn để phát triển các ứng dụng y tế di động, giải pháp chăm sóc sức khỏe dựa trên nền tảng công nghệ và các dự án nghiên cứu y khoa tiên tiến.

Lĩnh vực Thương mại, du lịch và logistics

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trường Đại học Bình Dương tổ chức diễn đàn thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch, thương mại và logistics

trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm tạo ra một diễn đàn mở rộng cho việc thảo luận, chia sẻ ý kiến và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả, cạnh tranh và bền vững của các ngành này.

Diễn đàn này là nơi để chia sẻ ý tưởng và thảo luận về cách tận dụng lợi thế của Bình Dương để thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực du lịch, thương mại và logistics. Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng với sự phát triển của công nghệ và sự thay đổi trong thị trường toàn cầu. Để cạnh tranh và phát triển, chúng ta nhất định phải đổi mới và sáng tạo.

Đối với lĩnh vực du lịch, diễn đàn tập trung vào việc xây dựng các chiến lược quảng bá và tiếp thị sáng tạo, phát triển các sản phẩm du lịch mới mẻ và độc đáo, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch và các cơ quan nhà nước để tạo ra môi trường thuận lợi cho người du lịch và doanh nghiệp.



Đại biểu tham dự trao đổi ý kiến tại diễn đàn thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch, thương mại và logistics

Trong thương mại, diễn đàn tập trung vào việc thảo luận về các xu hướng thương mại điện tử, phát triển các mô hình kinh doanh mới và cải thiện chuỗi cung ứng để đáp ứng nhanh chóng sự biến đổi của thị trường. Ngoài ra, việc tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ trong quản lý và phát triển kênh phân phối cũng có thể là một mục tiêu quan trọng.

Trong lĩnh vực logistics, diễn đàn đã thảo luận về quản lý chuỗi cung ứng thông minh, sử dụng công nghệ IoT (Internet of Things) và trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa quy trình vận chuyển và lưu trữ hàng hóa. Cũng như khuyến khích sự hợp tác giữa các doanh nghiệp logistics và các tổ chức nghiên cứu để đảm bảo rằng ngành này đang áp dụng những giải pháp tiên tiến và hiệu quả nhất.

Lĩnh vực sản xuất xanh, sạch

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương tổ chức Diễn đàn thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất xanh, sạch nhằm định hướng và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ngành công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất và công nghiệp trong tỉnh Bình Dương.



Hình chụp tập thể tại diễn đàn thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch, thương mại và logistics



Quang cảnh của diễn đàn.

Diễn đàn tập trung vào việc đưa ra các giải pháp và chiến lược để tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, và thúc đẩy việc sử dụng nguồn lực tái tạo trong chuỗi cung ứng. Các phương pháp sản xuất xanh và sạch có thể bao gồm sự tích hợp của công nghệ sạch, quản lý năng lượng hiệu quả, và ứng dụng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường trong quy trình sản xuất.

Ngoài ra, diễn đàn còn tập trung vào việc thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, Internet of Things (IoT), và big data trong quản lý sản xuất để tối ưu hóa hiệu suất và giảm lãng phí. Sự kết hợp giữa kiến thức chuyên ngành từ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương và sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ có thể tạo ra môi trường lý tưởng cho sự đổi mới và ứng dụng công nghệ trong sản xuất.



PGS.TS. Nguyễn Quốc Ý - Phó Hiệu trưởng, Trường Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương trình bày tại diễn đàn thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất xanh, sạch.

Lĩnh vực Nông nghiệp, nông thôn và làng nghề truyền thống

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trường Đại học Thủy Lợi tổ chức diễn đàn thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Nông nghiệp, nông thôn và làng nghề truyền thống nhằm khuyến khích và hỗ trợ sự phát triển bền vững, hiệu quả và hiện đại hóa trong ngành nông nghiệp và cộng đồng nông thôn.



Ông Nguyễn Đức Hiệp - Nhà sáng lập VYSAP trình bày tại diễn đàn thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Nông nghiệp, nông thôn và làng nghề truyền thống.

Diễn đàn tập trung vào các chủ đề như ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nông nghiệp, và các mô hình nông nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Các giải pháp này có thể bao gồm sử dụng cảm biến, hệ thống giám sát từ xa, và trí tuệ nhân tạo để quản lý đất đai, nước, và nguồn lực khác một cách hiệu quả.

Ngoài ra, diễn đàn cũng thảo luận về việc thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, giáo dục nông dân về các phương pháp canh tác bền vững, và quảng bá sử dụng các sản phẩm hữu cơ trên thị trường.

Bằng cách thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau, Bình Dương có thể xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp đa dạng, thú vị và bền vững. Những nỗ lực này không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế mà còn góp phần vào việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Qua đó, Bình Dương sẽ trở thành một điểm đến lý tưởng cho những người muốn đầu tư và tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp năng động và tiên tiến.

Có thể nói, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo là chìa khóa để Bình Dương phát triển một hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh mẽ và bền vững. Việc hỗ trợ và đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như giáo dục, y tế, nông nghiệp và công nghiệp là quan trọng để tạo ra một môi trường thích hợp cho sự sáng tạo và phát triển kinh tế toàn diện trên địa bàn. Điều này không chỉ đảm bảo tương lai cho cộng đồng mà còn đặt Bình Dương vào vị trí quan trọng trong bản đồ khởi nghiệp của quốc gia. □

Tuyệt Mai



Sinh viên tham gia trao đổi, thảo luận tại diễn đàn